

## เปิด 15 พ.ค.! สพุธ.ยันไม่เลื่อนเปิดเทอมแล้ว พิษโควิดทำเด็กอ่านเขียนไม่ได้

นำเสนอเมื่อ : 14 มี.ค. 2565

**เลขาธิการ กพฐ. เผย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ไม่เลื่อนเปิดเทอมแล้ว ยันกำหนดเดิม 15 พ.ค. สอน ร.ร.ไหนไม่พร้อมผู้ปกครองกังวลก็จัดสอนออนไลน์ รับพิษโควิดทำเด็กอ่านเขียนไม่ได้ เร่งเติมทักษะด้านนี้แบบเข้มข้น**

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้วางแผนการบริหารจัดการการศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในปีการศึกษา 2565 ซึ่งในปีการศึกษาดังกล่าวจะเป็นการเติมเต็มทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเข้มข้น เนื่องจาก 2 ปีที่ผ่านมาสถานการณ์โควิดส่งผลให้โรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยยอมรับว่าการเรียนในรูปแบบนี้ไม่ตอบโจทย์กับนักเรียนโดยเฉพาะเด็กปฐมวัยไปจนถึงประถมศึกษาตอนปลาย ดังนั้นรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เราจะไม่มี การเลื่อนเปิดภาคเรียนอีกแล้ว ซึ่งจะเปิดภาคเรียนที่ 1 ตามกำหนดปฏิทินเดิมในวันที่ 15 พ.ค. 2565

“ในปีการศึกษาหน้าจะไม่มีการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 อีกแล้ว ซึ่งหากโรงเรียนไหนยังไม่มีความพร้อมหรือผู้ปกครองมีความสมัครอยากจะให้บุตรหลานของตัวเองยังเรียนออนไลน์ อยู่ก็สามารถทำได้ เพราะเราจะต้องอยู่กับสถานการณ์โควิด-19 ให้ได้ อีกทั้งที่ผ่านมามาตรการแผนเผชิญเหตุโควิด-19 ในโรงเรียนหลายแห่งทำได้ดี เมื่อมีนักเรียนติดเชื้อโควิดจะปิดเฉพาะห้องเรียนไม่มีการปิดทั้งโรงเรียน ส่วนการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 เราไม่หวังทักษะการเรียนของกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเด็กในกลุ่มนี้เป็นเด็กโต ไม่มีปัญหาด้านการเรียนออนไลน์ เพราะเด็กโตสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตัวเองจากสื่อเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ แต่เรามีความเป็นห่วงทักษะการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นในกลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษามากกว่า ดังนั้นในปีการศึกษาหน้าเราจะไม่มุ่งจัดการเรียนการสอนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาหลักแล้ว แต่จะให้เน้นทักษะการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นในกลุ่มเด็ก ป.1, 2 และ 3 โดยจะเป็นการสอนที่บูรณาการร่วมกับวิชาอื่นๆ เราจะไม่จัดการเรียนการสอนแบบเหมาเข่ง แต่จะเคี่ยวทักษะเด็กประถมศึกษาอย่างเข้มข้นให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดสอนเสริมเติมความรู้ในสิ่งที่ขาดหายไปของเด็ก เพื่อทดแทน 2 ปีที่ผ่านมาที่โรงเรียนได้รับผลกระทบจากโควิด-19” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [เดลินิวส์](#) วันที่ 14 มีนาคม 2565